



## ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลป์

### เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(ฉบับที่ ๒)

ตามแถลงการณ์ของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีมีประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง วิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นพื้นที่ใกล้เคียง และมีนักเรียนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคเป็นวงกว้าง นั้น

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ใกล้เคียง มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชน อันเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือเรียนรู้จากสื่อหรือเอกสาร ประกอบการเรียนตามที่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนกำหนด และวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียนวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม กำกับดูแล เพื่อสนับสนุนมิให้มีความเสี่ยงต่อการไม่ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของรัฐ

๒. รองผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา มีอำนาจในการพิจารณาภาระงาน รูปแบบการทำงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ฝ่ายสนับสนุนกำหนดการปฏิบัติงานโดยเหลื่อมเวลาทำงาน สลับกันมาทำงานและนำงานไปทำที่บ้าน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการบริการกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ

๓. ข้าราชการ หรือบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานภายในที่พัก จะต้องปฏิบัติงานโดยเสมือนว่าได้ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสำนักงาน โดยพร้อมที่จะเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ได้ตลอดเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือหากมีภารกิจเร่งด่วน

๔. ให้ข้าราชการ บุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติ อรรถผล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์